



BCP เล็งตั้งโรงงาน Syn Bio

■ รุกผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ■ หวังเจาะตลาด AEC

นิวส์ คอนเน็คท์ – BCP รุกขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง ส่ง BBGI ลงทุนใน Manus Bio มูลค่า 800 ล้านบาท วางแผนตั้งโรงงาน Syn Bio ผลิต Multi-Products

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารวัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP เปิดเผยว่า กลุ่มบางจากฯ ได้ให้บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI ลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนประมาณครึ่งหนึ่งของที่ออกจำหน่ายในบริษัท Manus Bio Inc. (Manus Bio) ด้วยเงินลงทุนกว่า 800 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ BBGI กลายเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่ใหญ่เป็น 1 ใน 5 ของ Manus Bio

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)



ชัยวัฒน์
โควาวิสารวัช

KBANK เปิดตัว “โรโบเวลธ์”

วางยอด AUM ปีแรก 1.4 หมื่นล.

นิวส์ คอนเน็คท์ - KBANK จับมือพันธมิตร เปิดตัว “โรโบเวลธ์” บนแพลตฟอร์ม FinVest รองรับการลงทุนยุคดิจิทัล ตั้งเป้าจำนวนลูกค้าปีแรกไม่ต่ำกว่า 1 แสนราย และ AUM ระดับ 1-1.4 หมื่นล้านบาท

นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK เปิดเผยว่า ธนาคารเปิดตัว บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) โรโบเวลธ์ จำกัด

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)



ร่วมมือ... บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC โดยให้โรงกลั่นน้ำมันของ GC กลั่นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่มีคุณภาพสูง และมีค่ากำมะถันต่ำเฉลี่ยประมาณ 10 PPM ซึ่งต่ำกว่าค่าที่กฎหมายกำหนด (50 PPM) ถึงประมาณ 5 เท่า และนำมาผลิตเป็นน้ำมันอัลตราฟอร์ซ ดีเซล (UltraForce Diesel) สูตรพิเศษที่คลั่งน้ำมันพระโขนงของ OR เพื่อจำหน่ายให้กับสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมกว่า 400 สถานี ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 63 - 28 ก.พ. 64

“ไอแอนดีไอ” แดกไลน์

ชู iiG Data หนุนรายได้

เป้ารวมปี 64 ชน 700 ล.

นิวส์ คอนเน็คท์ - “iiG” แดกไลน์ธุรกิจใหม่ “iiG Data” หนุนรายได้อีกทาง เผยมีโปรเจกต์ใหญ่รอปีหน้า ดันเป้ารายได้ รวมปร 64 และ 700 ล้านบาท

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตร คือ บริษัท Salesforce.com Singapore Pte Ltd. และได้พัฒนาหน่วยธุรกิจใหม่คือ iiG Data ขึ้นเพื่อให้บริการที่ปรึกษา ด้านกลยุทธ์และการบริหารข้อมูล

ทั้งนี้ มั่นใจว่า Big Data ยังเป็นธุรกิจที่ยังมีการเติบโต แต่ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าตัวเลขการเติบโตจะเป็นเท่าไร แต่มีความสนใจจากลูกค้าติดต่อเข้ามา และมั่นใจว่าจะมีรายแรกภายในปีนี้แน่นอน

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)





BCP

โดยการลงทุนในครั้งนี้ช่วยให้กลุ่ม BCP สามารถขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงด้วย

ผู้นำนวัตกรรมสีเขียวผ่าน Bio Economy ซึ่งตั้งเป้าภายใน 5 ปีจะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจสีเขียวจาก BBGI และบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เป็น 40-50% จากปัจจุบัน

อยู่ที่ 25-30% และจะเป็นธุรกิจหลักที่สร้างการเติบโตให้กับกลุ่ม BCP ในอนาคต

นอกจากนี้ยังเป็นการขยายธุรกิจครั้งสำคัญของ BBGI ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมล้ำยุคมาใช้ และยังช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับ BBGI ในการรุกเข้าสู่ธุรกิจนี้ในประเทศไทย พร้อมขยายสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

ขณะที่ในปีหน้าบริษัทจะดำเนินการศึกษาการจัดตั้งโรงงาน Synthetic Biology เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์แบบ Multi-Products แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยร่วมลงทุนกับ ManusBio Inc. ตั้งบริษัทร่วมทุน "WIN Ingredients" โดยคาดว่าจะปลายปี 64 จะมีความชัดเจนในการลงทุนสร้างโรงงาน ●

KBANK

บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน Wealth Tech ให้บริการบนแพลตฟอร์ม FinVest เพื่อให้เข้ากับตลาดทุนไทยภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

โดยธนาคารได้ร่วมมือกับบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล บริษัทในเครือผิงอันกรุ๊ป ในการพัฒนา และ ให้บริการแพลตฟอร์มการลงทุน "FinVest" ซึ่งจะช่วยตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการลงทุนด้วยตัวเอง

สำหรับ FinVest เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการลงทุน โดย สามารถลงทุนในกองทุน



พิช
สมะลาภา

รวมต่างๆของบลจ.ในประเทศไทย 15 แห่ง และ บลจ. จากทั่วโลกผ่านแอปพลิเคชัน FinVest ได้โดยตรง

ทั้งนี้ธนาคารมีแผนเตรียมเปิดให้ผู้สนใจ นักลงทุน สามารถลงทุนผ่านกองทุนในต่าง

ประเทศได้ตั้งแต่ต้นปี 64 เป็นต้นไป พร้อมตั้งเป้าหมายปีแรกหลังเปิดให้บริการจะมียอดเปิดบัญชีกว่า 120,000 บัญชี และมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) กว่า 14,000 ล้านบาท ●

ไอแอนดีไอ

“แต่เดิม คาดว่าปี 64 ผลงานจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 30% แต่ขอพูดว่าในส่วนของ iiG Data จะช่วยในการเติบโตเท่าไร เพราะดีลปีนี้มีมูลค่าไม่สูงมาก แต่โปรเจกต์ใหญ่จะอยู่ในปีหน้า” นายสมชาย กล่าว

โดยปี 63 บริษัทตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ 500-540 ล้านบาทยังไม่รวมรายได้จาก iiG Data ส่วนปี 64 ตั้งเป้าจะทำให้ได้ในช่วง 650-700 ล้านบาท สำหรับผลดำเนินงาน 9 เดือนแรกปี 63



สมชาย
เมษะสุวรรณโรจน์

บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 36.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.85 ล้านบาท หรือ 60.1% และมีรายได้

รวม 385.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 133.41 ล้านบาท หรือ 53% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ●



SCBส่ง“Property Backed Loan”รับตลาดผันผวน

นิเวศ คอนเน็คท์ - SCB PRIVATE BANKING เดินหน้าแพลตฟอร์มด้านการลงทุน พัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางการลงทุนรูปแบบใหม่ “SCB Property Backed Loan” ตั้งเป้ามีลูกค้าเข้าร่วมโครงการวงเงินรวมกว่า 10,000 ล้านบาท

ดร.เมธินี จงสถิตย์หัง รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าไพรเวทแบงก์กิ้ง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เปิดเผยว่า SCB PRIVATE BANKING ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันด้านการลงทุนที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าภายใต้ชื่อ “SCB Property Backed Loan” หรือสินเชื่อบริหารความเสี่ยง

โดยลูกค้าสามารถนำอสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดภาระมาเป็นหลักประกัน เพื่อได้รับวงเงินสำหรับการลงทุนกับกลุ่มไทยพาณิชย์ สร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ หรือจากรายได้ค่าเช่าบนอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งไม่เสียโอกาสหากอสังหาริมทรัพย์นั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต



ดร.เมธินี
จงสถิตย์หัง

มีความยืดหยุ่นสูง เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าไม่ให้พลาดทุกจังหวะการลงทุน

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วินิจฉัย 1 ปี ถึง 3 ปี อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งแบบลอยตัวและคงที่ นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันได้ภายหลังโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (penalty fee) หรือถ้าต้องการหาหลักประกันอื่นมาทดแทนก็

สามารถทำได้ นอกจากนี้ SCB PRIVATE BANKING ตั้งเป้าภายในปี 64 จะมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการวงเงินวงเงินรวมกว่า 10,000 ล้านบาท มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันธุรกิจเวลธ์แมนเนจเม้นท์ (Wealth Management) หนึ่งในธุรกิจหลักที่เป็นยุทธศาสตร์องค์กรที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ภาพข่าว



วริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนกิจกรรม
นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด กิจกรรม “Show Share Charity Freshy Comm.Arts 2020” ของ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อหารายได้และสิ่งของนำไปบริจาคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ชาวโคราช จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนรางวัลกรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลรวมทุนประกัน 1,400,000 บาท ให้แก่ทีมที่ชนะเลิศ การประกวดเต้น “PDSPU COVER DANCE 2020” รวมถึงร่วมออกบูธกิจกรรมเกมสร้างสีสันภายในงานอีกด้วย

NER พบนักวิเคราะห์

นายชูวิทย์ จิงธนสมบุรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร พบนักวิเคราะห์จัดบรรยายสรุปผลประกอบการประจำไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทโชว์ผลงานรายได้จากการขายรวม 4,336.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,280.01 คิดเป็น 41.87% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายที่ 3,056.78 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 152.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.75 ล้านบาท คิดเป็น 3.22 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 147.57 ล้านบาท พร้อมอัปเดตแผนงานของบริษัท

